

จุลสาร หน่วยตรวจสอบภายใน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับจุลสารหน่วยตรวจสอบภายในฉบับนี้
เรามาทำความรู้จักกับ “[พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์](#)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561



หลังจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มความโปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 4 ประการ คือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ อันเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในเวทีโลก ก่อนที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ จึงนำประเด็นมาถามตอบที่สำคัญมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนกับทุกภาคส่วนยิ่งขึ้น

พ.ร.บ. ฉบับนี้บังคับใช้กับหน่วยงานใดบ้าง

ตอบ : ใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา และหน่วยงานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

การยกระดับเจ้าหน้าที่พัสดุให้เป็นมืออาชีพมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพอย่างไร

ตอบ : จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุให้เป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งโดยตรงและผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางจัดทำดังกล่าว

พ.ร.บ. ฉบับนี้มีข้อยกเว้นในเรื่องใดบ้าง

ตอบ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ยกเว้นข้อกรณีดังต่อไปนี้ 1. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 2. การจัดซื้อ ยุทโธปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 3. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่อาจดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ 4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยเงินกู้หรือ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 6. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผล

พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างไร

ตอบ : พ.ร.บ. ฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “ข้อตกลงคุณธรรม” โดยสังเกตการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ
นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าติดตามตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน



“จุดสารถน่วยตรวจสอบภายใน” จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทความเชิงวิชาการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน



หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776000
ต่อ 1840

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th